



TIN TỨC THÔNG BÁO CẤP THỜI  
Sở Cảnh Sát Quận Cam  
714-904-7042  
[PIO@OCsheriff.gov](mailto:PIO@OCsheriff.gov)

## Hãy Tập Trung, Giữ An Toàn: Rời Khỏi Ứng Dụng Điện Tử trên Điện Thoại của Bạn. Tháng Tư là Tháng Nhận Thức Tình Trạng Lơ Đễnh trong Khi Lái Xe

**Santa Ana, Ca. (April 1, 2024):** Tháng Tư là Tháng Nhận Thức Tình Trạng Lơ Đễnh trong khi Lái Xe và cũng là thời điểm đặt sự an toàn vào trách nhiệm của người lái xe. Sở Cảnh sát Quận Cam sẽ tích cực tìm kiếm những người lái xe vi phạm luật cấm sử dụng điện thoại trong khi lái xe của tiểu bang trong suốt tháng.

Với nhịp sống nhanh ngày hôm nay, việc lái xe mất tập trung rất phổ biến,” Trung Sĩ Kyle Ishii đặc trách Văn Phòng Giao Thông phát biểu. “Tháng Nhận Thức Tình Trạng Lơ Đễnh trong khi Lái Xe là một lời nhắc nhở quan trọng rằng ngay cả chỉ một chút không chú ý hay chỉ nhìn lướt qua điện thoại cũng có thể đưa đến hậu quả nghiêm trọng. Hãy rời khỏi ứng dụng điện tử trên điện thoại của chúng ta và chăm chú nhìn vào đường xá. Trước khi mở máy xe, hãy tắt điện thoại của bạn hay bỏ nó vào hộp xe đựng găng tay, thùng xe, hay ghế đằng sau. Bất cứ nơi nào mà bạn không thể với tới được.”

Theo cuộc [Thăm Dò Dư Luận trên toàn Tiểu Bang California](#), hơn 74% các tài xế được phỏng vấn nói rằng lái xe lơ đãng bởi vì vấn đề nhắn tin qua điện thoại là sự quan tâm an toàn lớn nhất. Năm 2021, đã có ít nhất [140 người tử vong vì tai nạn xe hơi nguyên nhân do lái xe lơ đãng](#) tại California. Con số dường như được báo cáo thấp hơn bởi vì các nhân viên công lực không thể lúc nào cũng nói rằng lơ đãng là yếu tố gây ra tai nạn.

Theo luật lệ hiện hành, các tài xế không được phép cầm điện thoại hay một thiết bị thông tin điện tử nào trên tay trong khi đang lái xe, ngay cả khi ngừng ở đèn đỏ. Điều này bao gồm việc đàm thoại, nhắn tin, hay sử dụng ứng dụng điện tử trên điện thoại. Sử dụng điện thoại cầm tay trong khi lái xe sẽ bị phạt và bằng tiền và vi phạm luật sử dụng điện thoại khi lái xe lần thứ hai trong vòng 36 tháng của lần kết án trước đó và cùng một vi phạm sẽ đưa đến việc ghi thêm một điểm vào hồ sơ của người lái xe.

Nếu bạn có một cuộc gọi điện thoại, nhắn tin, hay điện thư quan trọng, hay đang ở trong tình trạng với những sự xao lãng khác, chẳng hạn như phải tìm phương hướng, phải đậu vào một địa điểm an toàn để hoàn tất việc bạn muốn làm mà không đặt bạn hay người khác vào tình trạng nguy hiểm. Những sự lơ đãng khác có thể là ăn uống, trang điểm, tìm cách nhặt những gì rớt trên sàn xe, mặc hay cởi quần áo, nói chuyện với những người khách ngồi trên xe, hay trẻ em ngồi ghế phía sau.

Ngân khoản để thi hành kiểm soát Tình Trạng Lơ Đễnh trong khi Lái Xe này được cung cấp do sự tặng đỡ từ Văn Phòng Lưu Thông An Toàn Tiểu Bang California, xuyên qua Cơ Quan Quản Trị Lưu Thông An Toàn Xa Lộ Toàn Quốc.





---

ORANGE COUNTY  
SHERIFF'S DEPARTMENT

# NEWS RELEASE

---

SHERIFF-CORONER DON BARNES

###